

**ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG  
HUYỆN ỦY TÂN YÊN**

\*

**Số 1232- CV/HU**

*V/v tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy  
Đảng đối với công tác phòng, chống  
tham nhũng, lãng phí*

**ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM**

*Tân Yên, ngày 08 tháng 03 năm 2019*

*Kính gửi:* - Các chi, đảng ủy trực thuộc,  
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện.

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch về giải quyết thủ tục hành chính, đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án phát triển kinh tế-xã hội, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường. Nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó còn một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự gương mẫu hoặc còn nể nang, né tránh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trên một số lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản... đã phát hiện vi phạm, phải điều tra, truy tố và xử lý kỷ luật. Một số đơn vị còn chỉ chưa đúng tiêu chuẩn định mức quy định. Số vụ việc tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra và tự phát hiện tham nhũng tại nội bộ cơ quan, đơn vị chưa nhiều. Những biểu hiện, dấu hiệu hành vi tham nhũng diễn ra ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực chậm được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, phần nào đã làm ảnh hưởng đến uy tín, sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền.

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối

với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 19-KH/HU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW.

2. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch và điều chuyển, thay thế những cán bộ, đảng viên có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cụ thể hóa các quy định về quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo quy định. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cơ sở vật chất; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng chống, tham nhũng.

3. Nâng cao hiệu quả việc phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; chủ động xác minh và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức giải trình việc kê khai tài sản, thu nhập; xác định nội dung kê khai tài sản, thu nhập là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị và người đứng đầu theo đúng tinh thần Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

4. Bí thư các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chủ động kiểm tra, giám sát phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "*Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay*", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "*Tăng cường xây dựng chính đôn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ*" và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*".

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường phối hợp, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý tin báo, tố giác tội phạm, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng.

6. Các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân huyện tập trung, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát tài sản của nhà nước xảy ra trên địa bàn huyện; đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận tin báo, tố giác, xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng phức tạp tại địa phương.

7. Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời có biện pháp bảo vệ những người tố cáo, tố giác các hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo, tố giác tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống người khác.

Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công văn này; định kỳ báo cáo kết quả với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- UB MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện,
- Các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy,
- Văn phòng Huyện ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ



**Đương Đức Thảo**